

ที่กฎหมายประกาศใช้ก็จะดำเนินการสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปโดยคณะกรรมการบริการการศึกษาจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นผู้ที่รักษาการณั้ชั่วคราวจึงไม่ได้หมายความว่า จะเป็นตัวจริง ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่นอกโรงเรียน ในขณะนี้กฎหมายยังไม่ได้ประกาศใช้ ให้ทำงานเดิมไปก่อนจนกว่ากฎหมายจะ 2 ประกาศใช้ คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2546 ส่วนจำนวนบุคลากรที่มีมากกว่าที่เขตพื้นที่การศึกษาจะรับได้นั้น ให้ใช้วิธีกล่าสสมัครใจไปสถานศึกษาเหลือเท่าไรก็จะมาพิจารณาอีกครั้ง สำหรับตำแหน่งบางตำแหน่ง เช่น หัวหน้าการ ไม่มีที่ลง กำหนดให้ประจำหน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปก่อน ซึ่งจะอยู่ได้ไม่เกิน 3 ปี

ดร.สุวัฒน์ เงินกล้า เลขานุการสำนักงานปฏิรูปการศึกษา กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่า สำนักงานจะดูแลคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้าน นโยบาย กำกับ แลติดตาม ส่งเสริมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา พิจารณาสถานศึกษาตามสภาพเป็นจริง นิเทศและติดตาม และประเมินผลงาน สำหรับหน้าที่ของ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และมติ ค.ร.ม. งานด้านกาบริหารบุคคลเสนอบรรจุและแต่งตั้ง พิจารณาความดีความชอบ จัดทำแผนและมาตรฐานการศึกษา และการประเมิน โดยสรุปทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา มีหลักสำคัญ ๆ 7 ประการ คือ ดูแลด้านคุณภาพการศึกษาในเขตที่รับผิดชอบ จัดการศึกษาให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตในเชิงรุก เด็กอยู่ไหนต้องเข้าไปดูแลและให้เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คำนี้ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมีเป้าหมายที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมกับบุคคลทุกระดับ ยึดนโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรฐานตามมติ ค.ร.ม. ใช้ไอทีในระบบสารสนเทศ และกำกับดูแลและส่งเสริมในลักษณะมีอาชีพ

นายสมเชาว์ เกษประทุม กรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะพัฒนาครู โดยการให้ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งครูต้องเรียนรู้วิธีการสอนแนวใหม่ รู้จักวางแผนและผลิตสื่อการเรียนการสอน และที่สำคัญครูสมัยใหม่ ต้องรู้ 2 อย่าง คือ ภาษาอังกฤษและ ไอที โดยให้โรงเรียนจัดทำโครงการวันภาษาอังกฤษ ทั้งครูและนักเรียนต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดทั้งวันในโรงเรียน อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษา ยังไม่หยุดอยู่กับที่ ต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อสร้างความเข้าใจกับครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีนายธนินทร์ พานิชกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ได้คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ ไปปรับนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์จากกระทรวง